

รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้ไต้หวันสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10
ณ ห้องอเนกประสงค์มูลนิธิผู้ใต้ไต้หวัน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ 3 ท่าน คณะกรรมการบริหาร 22 ท่าน คณะกรรมการ 4 ท่าน ญาติพี่น้อง 1 ท่าน และผู้จัดการ 1 ท่าน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ท่าน (ตามรายชื่อที่แนบ)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 มูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมชาย วรญาณโกศล สามีของคุณดารณี ภูพรวิวัฒน์ (ผู้ ยิวต เกียน 符月娟) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา 6 วัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ รับมอบและกล่าวขอบคุณที่ได้รับเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จากนางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ (ผู้ แข่ง ตู) กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ตัวแทนคุณดารณี ภูพรวิวัฒน์ มูลนิธิฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางหมุยหล่าน แซ่ฝู (符潘美兰) มารดาของคุณดารณี ภูพรวิวัฒน์ (ผู้ ยิวต เกียน 符月娟) รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และนางสาวภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ (ผู้ แข่ง ตู 符琼珠) กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. และนายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณที่ครอบครัวภูพรวิวัฒน์ ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 ให้มูลนิธิฯ

1.2 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นายมานะผล ภูสมบัติ ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการตระกูลผู้ไหหลำสากล นอกจากนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการสมาคมตระกูลผู้สากลที่ได้รับแต่งตั้งใหม่แก่นายอารีย์ ภูสมบัติ และนายชาญกิจ ภูฤทธิกุล เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นายมานะผล ภูสมบัติ เป็นรองประธาน และประธานฝ่ายการกุศล นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ เป็นรองประธาน และนาย พู หมิง เป็นกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

1.3 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนาย จตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกิตติมศักดิ์ถาวรสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย และขอขอบคุณครอบครัว ด่านชัยวิโรจน์ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาทให้มูลนิธิฯ

1.4 นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่านายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู้ ฟาง หลิม) ได้ทดลองงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน ช่วงเวลาที่ผ่านมานายพันธ์ศักดิ์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ บริหารมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มูลนิธิฯ ขาดผู้จัดการตั้งแต่เมื่อนายวีระ ภัทรานุกูลเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ด้วยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงได้แต่งตั้งให้นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ เป็นผู้จัดการมูลนิธิฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายประวิทย์ ชนม์ธวัชณ์ เลขานุการไทย ได้อธิบายโครงสร้างตามสายบังคับบัญชาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการพอสังเขป

นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 061 8636 395

นายสุธน วิวิชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ สอบถามเรื่องเงินสดย่อยที่ผู้จัดการใช้สำรองจ่าย พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิกุล แจ้งว่าเหรียญมีเงินสดย่อยจำนวน 5,000 บาท ที่ผ่านมาได้ฝากเงินดังกล่าวไว้กับผู้จัดการวิระ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายฉพาะรายเดือน

นายสุธน วิวิชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งว่าการดูแลอาคารสถานที่เช่นระบบป้องกันน้ำท่วมนั้น หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนต้องบำรุงรักษาระบบ และมีค่าใช้จ่ายดำเนินการจะอย่างไร?

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ชวีญ ประธานกรรมการ ได้ให้แนวทางว่าหากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนมีค่าใช้จ่ายก็ให้เสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธาน เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถแจ้งขอเบิกจากเหรียญต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9

นายประวิทย์ ชนม์ธวัชณ์ เลขานุการไทย รายงานว่าได้แก้ไขบันทึกประชุมครั้งที่ 8 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่ 9 แล้ว

และรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ1

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยที่ 31 ครั้งที่ 9

2.2 รับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พ.ศ.2561

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิกุล รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามเอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 186,296.54 บาท

นายประวิทย์ ชนม์ธวัชณ์ เลขานุการไทย ได้สอบถามว่าไม่ปรากฏรายการค่าจ้างทำแผ่นป้ายบรรพบุรุษในด้านรายจ่าย

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิกุล แจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวรวมอยู่ในรายจ่ายหัวข้อ7 ค่าใช้จ่ายเนื่องในงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน

นายพงศ์ศักดิ์ พุศิริ รองประธานกรรมการ สอบถามว่าไม่ปรากฏรายละเอียดค่าใช้จ่ายเนื่องในงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน เช่นใช้แพะ หมู กี่ตัวเป็นเครื่องเซ่นไหว้ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? เป็นต้น

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิกุล แจ้งว่าได้บันทึกเป็นยอดรวมอยู่ในรายจ่ายหัวข้อ7 ค่าใช้จ่ายเนื่องในงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีน

นางกุสุมา ฉัตรกานต์ อนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แสดงความเห็นว่ารายรับรายจ่ายงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนที่ได้แนบมากับการขอรับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในการประชุมครั้งที่แล้วนั้น ที่ประชุมยังไม่รับรอง จึงควรนำรายละเอียดรายรับรายจ่ายงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนมาสำแดงเพื่อประกอบการขอรับรองในครั้งนี้นี้ด้วย

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เหมัญญิก ให้ผู้จัดการจัดทำสำเนารายรับรายจ่ายงานไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนแจกในที่ประชุม ในระหว่างรอได้รายงานค่าสาธารณูปโภคประจำปี 2562

นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้สอบถามเรื่องไฟฟ้า 2 สายว่าที่ประชุมได้เคยเสนอให้ยกเลิกการใช้งาน ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้มีความคืบหน้าอย่างไร?

นายมานะผล ภูสมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าการยกเลิกการใช้งานไฟฟ้า 2 สายจะมีค่าดำเนินการจึงควรศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่าง ๆ ก่อนดำเนินการ

นายสุธน วิวิชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่ แจ้งว่าสามารถย้ายวงจรการใช้งานไปเชื่อมต่อกับไฟฟ้า 3 สายได้และการดำเนินการมีค่าใช้จ่ายไม่มาก

นายพงศ์ศักดิ์ พุศิริ รองประธานกรรมการ อธิบายเพิ่มเติมว่าไฟฟ้า 2 สายดังกล่าวคือไฟฟ้า Single Phase

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฎิคม สอบถามว่ารายจ่ายข้อ6หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ค่ารางวัลผู้สูงอายุ 191 ของ ไม่ตรงกับจำนวนอั้งเปาที่แจกให้ผู้สูงอายุ 164 ท่าน

นายมานะผล ภูสมบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีจะได้อั้งเปา 2 ของ จึงขอให้แก้ไขบันทึกบัญชีเป็น 164 ท่าน แทนที่บันทึก 191 ของ

มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่เสนอและรับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เหมัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนมีนาคม 2562 ตามเอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 4,694.75 บาท

นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้สอบถามว่าไม่ปรากฏรายรับเงินบริจาคของครอบครัวภัทรานุกูล(อุทิศให้นายวีระ ภัทรานุกูล) จำนวน 2,000 บาท

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวภัทรานุกูลได้บริจาคเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ที่ประชุมเพิ่งจะรับรองรายรับรายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เหมัญญิก จะบันทึกเป็นรายรับในเดือนมีนาคม 2562

นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้แจ้งว่ารายจ่ายหัวข้อ1.หมวดเงินเดือน คุณพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ จำนวน 16,500 บาทไม่ถูกต้อง

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ขอให้แก้ไขถ้อยคำในรายรับหัวข้อ2.รับบริจาคทั่วไป ข้อ2 เป็น “ครอบครัวด่านชัยวิโรจน์ (อุทิศให้คุณจตุรงค์ ด่านชัยวิโรจน์)”

มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขรายรับรายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ตามที่มีผู้เสนอแล้วจึงมานำเสนอเพื่อขอรับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป

พล.ต.ต.หญิงวารารณ์ ภูวรัตน์กุล เหมัญญิก รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเดือนเมษายน 2562 ตามเอกสารแจกในที่ประชุม โดยมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายจำนวนเงิน 46,378.50 บาท

นายประวิทย์ ชนม์ธนวัฒน์ เลขาธิการไทย ได้ให้ความเห็นว่ารายจ่ายหัวข้อ3.หมวดค่าใช้จ่าย ร่วมงานศพที่บ้านทิวรมยอดนั้นประกอบด้วยรายจ่าย 2 รายการได้แก่ค่าพวงหรีดจำนวนเงิน 1,000 บาท และเงินช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมจำนวนเงิน 5,000 บาท จึงควรบันทึกแยกกันเพื่อความถูกต้องชัดเจน

นายธนยศ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้แสดงความเห็นว่าการบันทึกรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนที่เป็นเงินหยวนจีน ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน ต่อ 4.70 บาทเท่ากันทุกเดือน

นายณรัช ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน ได้แสดงความเห็นว่าเป็นเงินหยวนควรเก็บรักษาไว้สำหรับเมื่อต้องการจ่ายเป็นเงินหยวน ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เหมรัญญิก แจ้งว่าการบันทึกบัญชีต้องบันทึกเป็นเงินบาท จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน สอบถามการใช้น้ำประปาในเดือนเมษายน ว่ามีค่าใช้น้ำประปา จำนวนเงิน 3,966.50 บาท สูงกว่าเดือนอื่น ๆ ประมาณ 2 เท่า

นายมานะผล ภูสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์ แสดงความเห็นว่าคุณน้ำประปาจะบันทึกตามบิล ซึ่งอาจจะเป็นค่าน้ำประปารวม 2 เดือน

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เหมรัญญิก แจ้งว่าจะไปตรวจสอบ

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม สอบถามว่าไม่ปรากฏรายจ่ายเกี่ยวกับงานศพญาติพี่น้องกรรมการมูลนิธิที่ประเทศออสเตรเลีย

น.ส.ชตบงกช ผู้พัฒนา รองประธานฝ่ายปฏิคม ขอให้จัดส่งบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนที่จะขอมติที่ประชุมรับรองแนบไปกับจดหมายเชิญประชุม จะได้พิจารณาล่วงหน้าได้

นายประวิทย์ ชนม์ธนะวัฒน์ เลขาธิการไทย แจ้งว่าเนื่องจากเห็นว่าบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนต่าง ๆ ที่เหมรัญญิกขอให้จัดส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขก่อนแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน จึงไม่ได้จัดส่งแนบไป

นายมานะผล ภูสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์ เสนอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมรายงานเปรียบเทียบบัญชีธนาคารระหว่างเดือนที่ผ่านมากับเดือนปัจจุบัน

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าเงินบัญชีธนาคาร 14-15 บัญชียังไม่สามารถปิดได้

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เหมรัญญิก แจ้งว่าจะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร CIMB จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาท ได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นบัญชีฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย 1.55% ดอกเบี้ยจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน

มติที่ประชุม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน ตามที่มีผู้เสนอแล้วจึงมานำเสนอเพื่อขอรับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้ทะเล จดทะเบียนปีพ.ศ.2561

นายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ ผู้จัดการมูลนิธิฯ รายงานว่าเรื่องดังกล่าวได้ผ่านเรื่องจากอำเภอไปถึงจังหวัดแล้ว วันที่ 14 พ.ค.2562 จะไปติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ

นางกุสุมา ฉัตรกานต์ เลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ รายงานว่าคณะกรรมการได้ยกร่าง และนำเสนอให้ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณา ท่านแจ้งว่าการใช้ถ้อยคำ บางส่วนควรต้องแก้ไข

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ แจ้งว่าได้พิจารณาแล้วขอให้ประชุมรับรองและพิมพ์ ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ แจกจ่ายได้

ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒนา กรรมการ เสนอว่าควรส่งร่างระเบียบข้อบังคับมูลนิธิฯ ให้คณะกรรมการ พิจารณาก่อน แล้วจึงขอมติที่ประชุมรับรองต่อไป

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เห็นว่าการดำเนินการตามที่เสนอจะเย็นเยื่อและล่าช้า ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒนา กรรมการ เสนอว่าสามารถกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการได้ จากนั้น ขอความเห็นและขอมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 การเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมกับธนาคารต่าง ๆ

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เภรัญญิก รายงานว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร CIMB จำนวนเงินประมาณ 12 ล้านบาทบาท เป็นบัญชีฝากประจำธนาคารเดียวกัน ได้อัตราดอกเบี้ย 1.55% ดอกเบี้ยจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน

นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เสนอช่องทางฝากเงินให้มูลนิธิฯ ได้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยฝากเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในนามสมาชิก มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี จะ ได้ดอกเบี้ย 3.5%

นายประวิทย์ ชนม์ธนะวัฒน์ เลขาธิการไทย แสดงความเห็นว่าการฝากเงินของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นนิติ บุคคลไปฝากในนามบุคคลอื่นอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้

นายพงศ์ศักดิ์ พุศิริ รองประธานกรรมการ แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร ต่าง ๆ นั้นมูลนิธิฯ สามารถออกหนังสือรับรองลงนามโดยประธานมูลนิธิฯ แล้วนัดผู้เกี่ยวข้องไปลงนามที่ธนาคาร ต่าง ๆ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารต่าง ๆ จากคณะกรรมการชุด เก่าเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ก็จะสามารถทำธุรกรรมได้คล่องตัวขึ้น

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เภรัญญิก แจ้งว่าทราบมาว่าการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามใน บัญชีธนาคารต่าง ๆ จะต้องใช้เอกสารการจดทะเบียนกรรมการที่ออกโดยจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ

นางกุสุมา ฉัตรกานต์ เลขาธิการคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ แจ้ง ว่าในการประชุมย่อยนอกรอบครั้งหนึ่งได้โทรศัพท์สอบถามจากผจก.ธนาคารกรุงไทยท่านหนึ่ง ท่านบอกว่า สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารการจดทะเบียนกรรมการ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ

พล.ต.ต.หญิงวารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เภรัญญิก แจ้งว่าจะขอรับไปสอบถามกับธนาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 การจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิ

นายสุธน วิวิชชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิ เสนอชื่อคณะกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิจำนวน 4 ท่านได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ พุศิริ นายธวัชชัย ชิดชมศรี จันทรา นายธนรา ภูวนาธิพงษ์ และนายนายวิชัย ภูัสัจจพงษ์

นายสุธน วิวิชชานนท์ ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และประธานอนุกรรมการปรับปรุงอาคารมูลนิธิ แสดงความเห็นว่าการปรับปรุงอาคารมูลนิธิที่อาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากไม่เหมาะสมทางการเงินของมูลนิธิในปัจจุบัน ดังนั้นคณะกรรมการจะปรับปรุงบ้างเล็กน้อยตามประโยชน์การใช้งาน มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ และรับทราบ

3.5 การปรับปรุงเว็บไซต์ www.futhailand.com

นายประวิทย์ ชนม์ธนวัดน์ เลขานุการไทย แจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ มติที่ประชุม รับทราบ

3.6 การบริจาคเงินของคณะกรรมการ

พล.ต.ต.หญิงวรารัตน์ ภูวรัตน์กุล เจริญญิก แจ้งว่ามูลนิธิได้ออกจดหมายลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงคณะกรรมการทุกท่านแจ้งเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิผู้ใต้แล้ว โดยแนบไปกับจดหมายเชิญประชุม แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการมอบเงินบริจาคจากคณะกรรมการมูลนิธิแทนการการส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การเดินทางไปร่วมพิธีฉลองสำนักงานใหม่ของสมาคมตระกูลผู้รัฐยะโฮร์บารู ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2562

นายชาญกิจ ภูฤทธิกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แจ้งว่าตามที่สมาคมตระกูลผู้รัฐยะโฮร์บารู ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2562 นายชาญกิจ ภูฤทธิกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แจ้งว่าตามที่สมาคมตระกูลผู้รัฐยะโฮร์บารู ประเทศ มาเลเซีย ได้ส่งบัตรเชิญมูลนิธิเข้าร่วมงานนั้น มูลนิธิจึงควรเข้าร่วมงาน

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายฟู หมิง รองประธานคณะกรรมการ และประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ เป็นหัวหน้าโครงการจัดการนำคณะไปร่วมงาน

น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน แจ้งว่าทางสมาคมตระกูลผู้รัฐยะโฮร์บารู ประเทศ มาเลเซีย ประสงค์จะให้ เยาวชนตระกูลผู้จากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้วย จึงจะชักชวนเยาวชนไทย 8-10 คนเดินทางไปร่วมงานด้วย และเมื่อเสร็จภารกิจที่รัฐยะโฮร์บารูจะนำคณะเยาวชนเดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้กันเพื่อทำ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ต่อไป

นายฟู หมิง รองประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งว่าคณะ เยาวชนสามารถแยกเดินทางอิสระได้ แต่มูลนิธิจะขออนุญาตดูแลคณะญาติพี่น้องรวมถึงคณะเยาวชนจากประเทศไทยในระหว่างร่วมกิจกรรมที่ประเทศมาเลเซีย

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ

4.2 การเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูงของสมาคมตระกูลผู้สกุล (องค์กรใหม่) ที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

นายมานะผล ภู่มบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ แจ้งว่าสมาคมตระกูลผู้สกุลจะจัดประชุมคณะกรรมการระดับสูงที่เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเชิญคณะกรรมการจากประเทศไทยได้แก่ นายอารีย์ ภู่มบุญ นายชาญกิจ ภูฤทธิกุล นายมานะผล ภู่มบุญ นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ และนายฟูหมิง เข้าร่วมประชุม แต่ยังไม่ได้กำหนดการที่แน่นอน เมื่อได้กำหนดการแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 การปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ

นายณรัช ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีนและประธานอนุกรรมการพิธีการจีน ได้เสนอแผนการปรับปรุงพิธีไหว้บรรพบุรุษ 3 แนวทางได้แก่

1).การสรรหาผู้ดำเนินพิธีไหว้ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและรับสมัครญาติพี่น้องที่ประสงค์จะมาร่วมเป็นคณะทีมงานผู้ดำเนินพิธีไหว้ และจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทราบเป็นระยะ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และอนุกรรมการพิธีการจีน

2).การจัดหาชุดไหว้(ใหม่) เมื่อได้คณะทีมงานทีมงานผู้ดำเนินพิธีไหว้ครบถ้วนแล้ว จะขออนุมัติจัดหาชุดสำหรับสวมใส่ในการประกอบพิธีให้เหมาะสมทั้งรูปแบบและตามขนาดแต่ละคน เพื่อให้คณะทีมงานมีความภาคภูมิใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

3).การให้อั่งเปาแก่คณะทีมงานผู้ดำเนินพิธีไหว้ หลังจากเสร็จพิธีจะขออนุมัติให้มูลนิธิฯแจกอั่งเปาแก่คณะทีมงานคนละซองๆละ 120 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

น.ส.ภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายเยาวชน ถามว่าสตรีสามารถสมัครเป็นคณะทีมงานได้หรือไม่?
ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน กรรมการ เสนอว่าในการประชาสัมพันธ์ควรแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของผู้ดำเนินพิธีไหว้ ขั้นตอนกฎกติกา และกำหนดการต่าง ๆ ควรสำรองชุดสำหรับสวมใส่ในการประกอบพิธี และควรมีการฝึกซ้อม

นายมานะผล ภู่มบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ ถามว่าจะให้อั่งเปาแก่ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดทุกคนหรือไม่?

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เห็นว่ามีรายละเอียดมากขอให้ผู้เกี่ยวข้องไปหารือกันนอกรอบก่อนแล้วมาสรุปให้ที่ประชุมทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 กรณีนายวิกร ภูปัสศิริ (ผู้ หว่า เล่ง) ขอลาออกจากกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

นายประวิทย์ ชนมธน์วัฒน์ เลขาธิการไทย เสนอว่านายวิกร ภูปัสศิริ หรือกเล่ง เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพของญาติพี่น้องลูกหลานตระกูลผู้ และในอดีตได้ทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิฯมากมาย ขอให้ยับยั้งการลาออกจากกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

นายวรพล ภูริปริษา รองประธานกรรมการ เสนอว่าเมื่อมูลนิธิฯไม่มีผู้ทำหน้าที่เก็บเงินบริจาคของคณะกรรมการ ก็ควรออกระเบียบการบริจาคเงินของคณะกรรมการว่าจะต้องบริจาคเท่าไร?เมื่อไหร่?และอย่างไร?ให้ชัดเจน

นายณรัชฎ์ ภูริพัฒน์พงศ์ ประธานฝ่ายพิธีการจีน แสดงความเห็นว่าการบริจาคเงินของคณะกรรมการ การ นั้นกรรมการทุกคนมีจิตสำนึกว่าควรอย่างไรไม่จำเป็นต้องมีกำหนดเวลา

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิก ขอความอนุเคราะห์กรรมการหลายท่านที่ยังไม่ได้ บริจาคเงินของคณะกรรมการโปรดให้ความร่วมมือด้วย

นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ รองประธานกรรมการ เสนอว่าควรรายงานรายชื่อกรรมการเฉพาะที่ได้บริจาค เงินของคณะกรรมการแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บริจาคไม่ควรรายงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ต้อนรับท่านนายพลเรือตรีสัมพันธ์ ภูไพบูลย์

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านนายพลเรือตรีสัมพันธ์ ภูไพบูลย์ ญาติพี่น้องตระกูลผู้ที่ได้เข้ามาร่วมประชุมเป็นครั้งแรก และมีความประสงค์จะมาช่วยงานมูลนิธิฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 การปรับปรุงต่อเติมอาคารมูลนิธิฯ

นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ ประธานกรรมการ เสนอให้ปรับปรุงต่อเติมเชื่อมโยงอาคารอเนกประสงค์ กับห้องโถงใหญ่ ให้มีพื้นที่ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 การรับบริจาคเงิน

พล.ต.ต.หญิงวรารภรณ์ ภูวรัตน์กุล เจริญฤทธิก กล่าวแสดงความขอบคุณนายวิวัฒน์ แซ่ผู้ รองประธาน กรรมการ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทให้แก่มูลนิธิเนื่องในวันแม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
มติที่ประชุม รับทราบ

5.4 การประชุมครั้งต่อไป กำหนดวันประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 16 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



(นายประวิทย์ ชนธ์ธนะวัฒน์)

ผู้บันทึกการประชุม

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้ใต้ตัวเลขสมัยที่ 31 ครั้งที่ 10

ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1. นายมานะผล ภู่อสมบุญ (ผู้ เตียง เคียบ)
2. นายชาญกิจ ภู่อฤทธิกุล (ผู้ ชาง ยู่ย)
3. นายเจียรสิน ภู่อพัฒนางศ์สกุล (ผู้ คี พุย)

คณะกรรมการบริหาร

4. นายชัยสิทธิ์ ภู่อภิมย์ขวัญ (ผู้ กัก เต็ก)
5. นายสุรศักดิ์ ภู่อรางเดชาชัย (ผู้ ไต่ เปียว)
6. นายอรุณ ภู่อัจจงพงษ์ (ผู้ คี อุย)
7. นายฟู หมิง (ผู้ หมิง)
8. นายวรพล ภู่อปริษา (ผู้ คี กัง)
9. นายวิทวัส แซ่ผู้ (ผู้ ตัน คุย)
10. นายพงศ์ศักดิ์ พุศิริ (ผู้ โดน ต่าว)
11. นายประวิทย์ ชนม์ธนวนัน (ผู้ เซ็ก ตัน)
12. นายรัชชัย ชิดชมศรีจันทรา (ผู้ กัก สาย)
13. นายธนยศ ภู่อภิมย์ขวัญ (ผู้ กัก เหลียน)
14. พล.ต.ต.หญิงวารารณ ภู่อรัตนกุล (ผู้ มก หล่าน)
15. นายสุชิน ภู่อรางเดชาชัย (ผู้ ไต่ เตียม)
16. นายกิตติ จิตตาศิริวัตร (ผู้ ส่วน หย่ง)
17. นายสุธน วิวิษานนท์ (ผู้ หว่า ไส)
18. นายวิชัย ภู่อัจจงพงษ์ (ผู้ จี ไส)
19. นายพงศ์พลิน พงศ์มานะวุฒิ (ผู้ เจียว ปี)
20. นายณรัช ภู่อพัฒน์พงศ์ (ผู้ เตียง เอง)
21. นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ พก ฮับ)
22. นายสิรินธร ภู่อปริษา (ผู้ จี เหมียน)
23. นางสาวภัทรวดี ภู่อพรวิวัฒน์ (ผู้ เซ่ง ตู)
24. นางสาวชตบงกช ผู้พัฒน์ (ผู้ อ้าย ตู)
25. นายณัฐพล ภู่อติสมพล (ผู้ หย่ง เฟ็ง)

คณะกรรมการและอนุกรรมการ

26. ดร.เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ (ผู้ ส่วน สาย)
27. นายสุวัฒน์ พลีพลากร (ผู้ แซ่ จัก)
28. นายเตียงโดน วิจิตรญาณพล (ผู้ เตียง ตุ่น)
29. นางกุสุมา ฉัตรกานต์ (ผู้ เหมย ไต้)

ญาติพี่น้อง

30. พลเรือตรีสัมพันธ์ ภู่อไพบูลย์

ผู้จัดการ

31. นายนายพันธ์ศักดิ์ ชาญนุภาพ (ผู้ ฟาง หลิม)